

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรม Zoom

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. รองศาสตราจารย์ดวงพร ภูษะภา	รักษาราชการแทนอธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ทิวต์ มณีโชติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. ศาสตราจารย์นรินทร์ สังข์รักษา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโกชน	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๖. อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๗. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ กรรมการและเลขานุการ และงานทะเบียน	
๘. นางพรพรรณ ดอนพนัส	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัณฑิตศึกษา	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทร สิมะโรจนา	รองอธิการบดีวิชาการ	ติดภารกิจ
---------------------------------------	---------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุม ๑๖.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ดวงพร ภูษะภา รักษาการแทนอธิการบดี แจ้งในที่ประชุมว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรปรับปรุงไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สพ.อว.) สำนักมาตรฐานการอุดมศึกษาแจ้งว่าในการปรับปรุง หรือปรับปรุงรายวิชาอาจจะยังไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องรอข้อมูลกลับมาก่อน และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ AI ปัญญาประดิษฐ์ จึงเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการนำหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗

นางพรพรรณ ดอนพนัส ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานในที่ประชุมว่า ตามที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ขออนุมัติปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข และที่ประชุมสภาวิชาการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้รายงานความก้าวหน้าของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ที่ยังมีนักศึกษาค้างค้างบัณฑิตศึกษาจึงขอรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ ดังนี้ รายที่ ๑ ปัจจุบันภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ นักศึกษาอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอเข้าพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รายที่ ๒ นักศึกษายื่นเอกสารตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ให้บัณฑิตศึกษาแล้ว และจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ และรายที่ ๓ อยู่ระหว่างเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย จึงเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

นักศึกษารายที่ ๑ กระบวนการขอ IRB ใช้เวลาประมาณ ๕ เดือนแล้ว และนักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๖ กระบวนการขอ IRB ค่อนข้างใช้เวลานาน ไม่ทราบว่านักศึกษาติดขัดตรงไหนหรือไม่

มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ และมอบบัณฑิตศึกษาประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

รองศาสตราจารย์ดวงพร ภูผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จาก อาจารย์ณัฐฐาพร สามารถ คุณวุฒิ วท.ด. (เคมี) เป็น อาจารย์กฤษณะ ช่องศรี คุณวุฒิ พร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) วท.ม. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) แทน ตามรายละเอียดแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ บัณฑิตศึกษาจึงเสนอ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) หน้าที่ตามข้อ ๓ - ๕ ควรตัดคำว่า “หรือการค้นคว้าอิสระ” ออก เนื่องจาก ระดับปริญญาเอก ตาม มคอ.๒ จะไม่มีการค้นคว้าอิสระ

๒) ปรับการระบุวันที่ในย่อหน้า ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗... เป็นวันที่ที่เข้าประชุมพิจารณาในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา โดยให้ปรับแก้ไขคำสั่งตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๕.๒ ขออนุมัติลาพักการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

นางพรพรรณ ดอนพนัส ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานในที่ประชุมว่า นายภูเบศ กุลประเสริฐ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา ๖๖๐๒๕๑๔๐๐๘ ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (ลาพักการเรียน) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งเป็นภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา เนื่องจากติดภารกิจราชการต่อเนื่องในวันเสาร์-อาทิตย์ ทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้ โดยความเห็นของประธานหลักสูตร: ด้วยนักศึกษาผ่านกระบวนการสอบเข้าได้ตามเกณฑ์และชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่ผู้บังคับบัญชามอบหมายราชการให้ปฏิบัติเป็นเวลาหลายสัปดาห์ จึงทำให้นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน จึงขอให้นักศึกษาเรียนชดเชยในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ในรายวิชาเดียวกัน และความเห็นของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน: การลาพักการเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับใหม่) ข้อ ๒๑.๒ ต้องยื่นคำร้องภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของภาคเรียน ซึ่งนักศึกษายื่นคำร้อง ในสัปดาห์ที่ ๑๔ ดังนั้นการลาพักการเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ จึงไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา จึงเสนอคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (ลาพักการเรียน) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการ อำนวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) ตรวจสอบว่าหลักสูตรเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหรือไม่
- ๒) หากหรือร่วมกับประธานหลักสูตรว่าอาจารย์ผู้สอนได้มีการมอบหมายงานให้ทำหรือไม่
- ๓) หากหรือกับนิติกรว่า กรณีนี้ผู้มีอำนาจอนุมัติคือใคร
- ๔) หากเป็นอำนาจของคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาก็เห็นชอบการขอ ลาพักการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ของนายภูเบศ กุลประเสริฐ เนื่องจากนักศึกษามีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อ
- ๕) นักศึกษาได้มีการขออนุญาตผู้บังคับบัญชาในการลาศึกษาต่อหรือไม่

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม มอบบัณฑิตศึกษาประสานกับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และนำเข้าพิจารณาหรือรายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาในคราวประชุมครั้งถัดไป

๕.๓ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒) กรณีขอเพิ่มอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้เสนอรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒) เพื่อขอเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน จำนวน ๑ ท่าน คือ อาจารย์ศรัณฎร ศิลปประเสริฐ คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ มติที่ประชุม เห็นชอบรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่เสนอ จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ขอให้ทบทวนคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ เนื่องจากคุรุสภากำหนดหลักเกณฑ์การรับรองคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน รายวิชาชีพครูหรือรายวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ เป็นรายละเอียดแนบท้ายประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา และข้อ ๓.๘ เรื่องกิจกรรมเสริมความเป็นครู โดยทั่วไปอาจารย์จะสอนวิชาชีพครูเฉพาะรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพครู จะต้องเป็นอาจารย์ที่รับผิดชอบหรือผู้รับผิดชอบในกิจกรรมเสริมความเป็นครู โดยเฉพาะกิจกรรมในข้อ (๒) กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ (E-PLC)

มติที่ประชุม เห็นชอบรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒) และมอบคณบดีคณะครุศาสตร์จัดทำ Checklist คุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ เพื่อนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งถัดไป

๕.๔ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เสนอรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อถอนรายชื่อ อาจารย์พัชรินทร์ แก้วมาเมือง คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ) ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา เนื่องจากลาออกราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จะคงเหลือ ๓ คน ดังนี้ ๑) รองศาสตราจารย์กัญญา เอี่ยมพญา คุณวุฒิ ศษ.ด. (บริหารการศึกษา)
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรสรเสริญ หุ่นแสน คุณวุฒิ ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศึกษาศึกษา) ๓) อาจารย์
ศรีณกร ศิลปประเสริฐ คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ทั้งนี้ได้ผ่านการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำ
คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร
(สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามที่เสนอ
จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

๕.๕ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕XX

มติที่ประชุม ถอนวาระ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำโครงการ
วิพากษ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕XX
โดยให้รวมกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตัวใหม่อีก ๓ ประกาศที่ออกมา ก่อนนำเข้าพิจารณา
ในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ปิดการประชุม ๑๖.๓๕ น.



นางพรพรรณ ดอนพนัส
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม